
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ 

สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566 
วันจันทร์ที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายเบ้า  อนันตศิลป์ ประธานสภา อบต.อีเซ เบ้า  อนันตศิลป์ 
2 นายนิรันดร์  ภูมิลา รองประธานสภา อบต.อีเซ นิรันดร์  ภูมิลา 
3 นางพนมพร  ดีใจ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 พนมพร   ดีใจ 
4 นายสมปอง พงษาปาน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 สมปอง พงษาปาน 
5 นายเทวา  บัวศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 เทวา  บัวศรี 
6 นายก่าน  เศรษศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ก่าน  เศรษศรี 
7 นายอภิรักษ์  ชัยศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 อภิรักษ์  ชัยศรี 
8 นายสมชาย  ไชยบุตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สมชาย  ไชยบุตร 
9 นายวิเศษ  เทียมใสย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 วิเศษ  เทียมใสย 
10 นายดาวิน  อินตะนัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ดาวิน  อินตะนัย 
11 นายบุญเลิศ  สมบัติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 บุญเลิศ  สมบัติ 
12 นายถาวร  แพงยา เลขานุการสภา อบต.อีเซ  ถาวร  แพงยา 

ผู้มาประชุม       12  คน 
ผู้ลาประชุม         -  คน 
ผู้ขาดประชุม       -  คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุวรรณ  โสดา นายก อบต.อีเซ สุวรรณ  โสดา  
2 นายวีระศักดิ์  ภาษี รองนายก อบต.อีเซ วีระศักดิ์ ภาษี  
3 นายสุรินทร์  ทักษิณ รองนายก อบต.อีเซ สุรินทร์ ทักษิณ  
4 นายสุนทร  วงศ์ค าจันทร์ เลขานุการนายกฯ สุนทร  วงศ์ค าจันทร์  
5 นายอาทิตย์ ค าเนาว์ รองปลัด  อาทิตย์ ค าเนาว์  
6 นางพรเพ็ญ  พลรัมย์ หัวหน้าส านักปลัด พรเพ็ญ พลรัมย์  
7 จ่าเอกประชาธิป  ถาวร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประชาธิป  ถาวร  
8 นางสาวจุฬาพันธ์ ทรัพย์มาก นักพัฒนาชุมชน จุฬาพันธ์ ทรัพย์มาก  
9 นางสาวศรัญญา  จันด า นักวิชาการเงินและบัญชี ศรัญญา  จันด า  
10 พันจ่าเอกธีระวัตร ประชากูล นักจัดการงานทั่วไป ธีระวัตร ประชากูล  
11 นายเอกชัย  รักษาคุณ นายช่างโยธา เอกชัย รักษาคุณ  
12 นางสาวรัชรินทร์  เชิงหอม นักวิชาการวัฒนธรรม รัชรินทร์ เชิงหอม  
13 นายหาญณรงค์  สิงขรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ หาญณรงค์  สิงขรณ์  
14 นางสาวนารินทร์ อินทร์แก้ว นักวิชาการพัสดุ นารินทร์ อินทร์แก้ว  
15 นายอนรรฆ พรหมคุณ นักวิชาการเกษตร อนรรฆ พรหมคุณ  
16 นางสาวรุจิราพร สาแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ รุจิราพร สาแก้ว  
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นายถาวร แพงยา 
เลขานุการสภาฯ 

     บัดนี้ ได้เวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจ าปี พ.ศ. 2566 และสมาชิกฯได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเชิญท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาฯ                 
กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566 ตามระเบียบวาระต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
นายเบ้า อนันตศิลป์ 

ประธานสภาฯ 
        เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ท่านฝ่ายบริหารบริหาร ท่านรอง
ประธานองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   ผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566  วันที่  21 สิงหาคม 2566 ผมขอเปิดประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
  
 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1

ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันศุกร์ที่  11  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 
 

นายเบ้า อนันตศิลป์ 
ประธานสภาฯ 

 
 
 

เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันศุกร์ที่  11  สิงหาคม 2566 ขอให้สมาชิกสภาฯ                    
ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม ว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร 
ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ขอเชิญเลขานุการฯตรวจสอบ
องค์ประชุม และแจ้งมติที่ประชุมครับ 
 

นายถาวร  แพงยา 
เลขานุการสภาฯ 

 
 
 

นายเบ้า อนันตศิลป์ 
ประธานสภาฯ 

 
 

ที่ประชุม 

มีสมาชิกในสภา 12 ท่าน 
- มีมตริับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1   
- จ านวน 11 เสียง 
- งดออกเสียง 1 เสียง  
 
ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ ครั้งนี้ มีมติ
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566  
 
รับทราบ 
 
. 
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นายเบ้า อนันตศิลป์ 

ประธานสภาฯ 
 
 

นายก่าน เศรษศรี 
ประธานกรรมการแปรฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี)  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
4.1 รายงานผลการรับค าแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2567 
 
ขอเชิญนายก่าน เศรษศรี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการรับค าแปร
ญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภา องค์การบริหารส่วน
ต าบลอีเซ 

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  
ได้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2566 เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 โดยที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับ
หลักการร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    
เวลา 14.00 น.   
         และมีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นั้น 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2567  ประกอบด้วย                         
          1.นายก่าน  เศรษศรี             ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
          2.นายสมปอง  พงษาปาน       เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
          3.นายสมชาย  ไชยบตุร          คณะกรรมการแปรญัตติ 
          4.นายวิเศษ  เทียมใสย           คณะกรรมการแปรญัตติ 
   5.นายอภิรักษ์  ชัยศรี        คณะกรรมการแปรญัตติ 

       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 50 ก าหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว 
จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้ง
รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุ
ว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติ เกี่ยวด้วยกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจน การสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ 
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน
วันประชุมพิจารณา ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
            คณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการรับค าแปรญัตติและมติที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 ดังนี้ 
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        1. มติที่ประชุมก าหนดการยื่นต าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่  12 สิงหาคม 2566                 
เวลา 08.30- 16.30 น. วันที่ 13 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30- 16.30 น. และวันที่ 
14 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30- 16.30 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง  โดยให้
เสนอค าแปรญัตติ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ ซึ่งเมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว ไม่ปรากฏว่ามี ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาห้องถ่ิน ผู้ใดมายื่นค า
แปรญัตติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2567 ของ
องค์การบริหารสวนต าบลอีเซ แต่อย่างใด 

โดยมีระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ค. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
ดังนี้ 

ข้อ 50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
นั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นขอกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค า
แปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย
กว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

ข้อ 110 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการและส่ง
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ 49 เมื่อคณะกรรมการแปญัตติพิจารณาแล้ว
จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่แก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานย่อยื่น
ต่อประธานสภาท้องถิ่น 

รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้เขเพ่ิมเติมใน
ตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติตลอดจนการ
สงวนค าแปรญัตติด้วย 

 คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ร่วมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ โดยละเอียดแล้วนั้น ได้ตั้ง
งบประมาณไว้เหมาะสมกับสถานะการเงินการคลังและเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง แนวนโยบายในแผนพัฒนา และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาชนแล้ว ร่างงบประมาณดังกล่าว มีความสมบูรณ์และครบถ้วน ดังนั้นจึงไม่ขอแก้ไข
เพ่ิมเติมแต่ประการใด  ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปร  

ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีมติเห็นควรคงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ ตามร่างเดิม 
โดยการยกมือ 

เห็นชอบคงร่างเดิม  4 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
งดออกเสียง   1 เสียง 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
           ประชุม 
 
  นายเบ้า อนันตศิลป์ 
     ประธานสภาฯ 
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      และเห็นควรน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ เพ่ือพิจารณาในวาระที่ 2 
ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบ ต่อไปจึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป 

 
รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่  
5.1  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ) และวาระท่ี 3 ช้ันลงมติ 
  
เชิญเลขานุการฯชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

นายถาวร แพงยา 
เลขานุการสภาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
     1)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
- ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจ านวน
ในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่
เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย  
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงล าดับข้อเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลง
มติเป็นอย่างอ่ืน  
          ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข
ในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
 

นายเบ้า อนันตศิลป์ 
ประธานสภาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แถลงว่าไม่มีผู้ใดยื่นค าแปรญัตติ และคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ได้มีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ตามร่างเดิมท่ีประธานสภาฯ ได้
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณา โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใด 
ของข้อบัญญัติงบประมาณฯ และไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติไม่มีการ
สงวนค าแปรญัตติใด ๆ 
- จะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติต่อที่ประชุมว่าเห็นชอบกับ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ เสนอโดยไม่มีการแปร
ญัตติใด ๆ และให้ผ่านวาระท่ี 2 นี้ ไปสู่การพิจารณาวาระที่ 3 ต่อไป 
  ดังนั้น ต่อไปจะขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซท่านใดเห็น
ด้วยกับรายงานผลการพิจารณาแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติโดยไม่มี 
ค าแปรญัตติหรือให้แก้ไขเพ่ิมเติม โดยคงร่างเดิมทุกประการ แห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2567 ในวาระท่ี 2 ไม่มีการแปรญัตติ
ขอให้ยกมือครับ 



 
 

 
 

มติทีป่ระชุม 
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มีสมาชิกในสภา 12 ท่าน 
- มีมติเห็นชอบ วาระท่ี 2  
- จ านวน 11 เสียง 
- งดออกเสียง 1 เสียง  
 

 
 
 

นายเบา้ อนันตศลิป ์
ประธานสภาฯ 

 

ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณ  
พ.ศ. 2567 วาระที่ 3 ขั้นลงมติ 
 
เชิญเลขานุการฯชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

นายถาวร แพงยา 
เลขานุการสภาฯ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระ ที่สาม ไม่มีการอภิปราย 
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการ
พิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
 

นายเบ้า อนันตศิลป์ 
ประธานสภาฯ 

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณา วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว ล าดับต่อไปกระผมจะให้ที่
ประชุมพิจารณา ในวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบ ซึ่งจะไม่มีการอภิปรายสมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โปรดยกมือ
ขึ้นครับ ขอเชิญเลขานุการฯ ตรวจสอบองค์ประชุม และแจ้งมติท่ีประชุมครับ 

 
นายถาวร  แพงยา 
เลขานุการสภาฯ 

 
 
 
 

นายเบ้า อนันตศิลป์ 
ประธานสภาฯ 

 
ที่ประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

นายเบ้า อนันตศิลป์ 
ประธานสภาฯ 

  
มีสมาชิกในสภาฯ 12 ท่าน 

- ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  จ านวน 11 เสียง 
- งดออกเสียง 1 เสียง (ท่านประธานสภาฯ) 
 
ขอประกาศให้ที่ประชุทราบ ในวาระท่ี 3 มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลอีเซ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 
รับทราบ 
 
5.2ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2566 (การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
งบ ลงทุน) 
      5.1.1 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
แผนงานบริหารงานทั่ ว ไป ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโต๊ะท างาน 120 ซ.ม .                                
จ านวน 2,500 บาท 
 
เชิญฝ่ายบริหาร 
 



 
 

 
 

นายสุวรรณ โสดา 
นายก อบต.อีเซ 

 
นายอาทิตย์ ค าเนาว์ 

รองปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

นายเบ้า อนันตศิลป์ 
ประธานสภาฯ 

 
ที่ประชุม 
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รองปลัดชี้แจ้งต่อสภาฯให้ทราบ ครับ 
 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายก อบต.อีเซ ฝ่ายบริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่
ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 
        ส านักปลัดขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโต๊ะท างาน 
120 ซ.ม.  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว รายละเอียดดังนี้ (ส านักปลัด)  
       -ขนาด 120x60x75 ซ.ม. (กว้างXลึกxสูง) 
       -เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ 
       -ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และทดแทนพัสดุเก่าที่ช ารุด 
       -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 8080.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 
       -หนังกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
       -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 

การขออนุมัติ 
       โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการโต๊ะท างาน 120 ซ.ม. จ านวน 2,500 บาท 
 รวมโอนเพ่ิม 2,500 บาท 
โอนลด 
     -แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 
2,500 บาท 
รวมโอนลด จ านวน 2,500 บาท 
   เป็นไปตาม รบ.กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6086                  
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565  
   จึงเรียนให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ ได้พิจารณาครับ 
 
มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะอภิปรายเพิ่มหรือเปล่าครับ 
   
 
ไม่มี 
 
 



 
 

 
 

นายเบ้า อนันตศิลป์ 
ประธานสภาฯ 

 
 
        มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 

 
นายเบ้า อนันตศิลป์ 

ประธานสภาฯ 
 

นายสุวรรณ โสดา 
นายก อบต.อีเซ 

 
นายอาทิตย์ ค าเนาว์ 

รองปลัด อบต. 
 

 
 

ที่ประชุม 
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ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยผมขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นชอบโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการโต๊ะท างาน 120 ซ.ม. จ านวน 2,500 บาท ยกมือครับ 
 
สมาชิกในสภา 12  ท่าน 
     -เห็นชอบ          จ านวน      11     เสียง 
     -งดออกเสียง      จ านวน      1    เสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 
 
5.1.2 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงาน
บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2,600 บาท  
 
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงต่อสภาฯครับ 
 
 
รองปลัดชี้แจ้งต่อสภาฯให้ทราบ ครับ 
 
  
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายก อบต.อีเซ ฝ่ายบริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่
ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 
        ส านักปลัดขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2,600 บาท 
รายละเอียดดังนี้ (ส านักปลัด)  
       -โครงภายในผลิตจากเหล็กดัดข้ึนรูป 
       -ที่นั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ าวิทยาศาสตร์ 
       -เก้าอ้ีหุ้มด้วยหนังเทียม 
        -ท้าวแขนผลิตจากแผ่นพับข้ึนรูป ชุปโครเมี่ยมบุฟองน้ าวิทยาศาสตร์ 
หุ้มด้วยหนังเทียม 
       -ระบบปรับโยกใช้ระบบสปริงบังคับความอ่อนนุ่มในการโยก 
       -ปรับระดับสูง-ต่ า ด้วยระบบแกนโช๊ค 
       -โครงขา 5 แฉก ผลิตจากเหล็กชุปโครเมี่ยม มีล้อเลื่อน 
       -เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ 
       -ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และทดแทนพัสดุเก่าที่ช ารุด 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายเบ้า อนันตศิลป์ 
ประธานสภาฯ 

 
ที่ประชุม 

 
นายเบ้า อนันตศิลป์ 

ประธานสภาฯ 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
   นายเบ้า อนันตศิลป์ 

ประธานสภาฯ 
 

นายสุวรรณ โสดา 
นายก อบต.อีเซ 
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       -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 8080.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 
       -หนังกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
       -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 

การขออนุมัติ 
       โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงาน
บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2,600 บาท 
 รวมโอนเพ่ิม 2,600 บาท 
โอนลด 
     -แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินประจ าต าแหน่ง  
จ านวน 2,600 บาท 
รวมโอนลด จ านวน 2,600 บาท 
   เป็นไปตาม รบ.กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6086                  
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565  
   จึงเรียนให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ ได้พิจารณาครับ 
 
มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะอภิปรายเพิ่มหรือเปล่าครับ 
   
 
ไม่มี 
 
ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยผมขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นชอบ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2,600 บาท ยกมือครับ 
 
สมาชิกในสภา 12  ท่าน 
     -เห็นชอบ          จ านวน      11     เสียง 
     -งดออกเสียง      จ านวน      1    เสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 
 
5.1.3 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์การเกษตร รายการปั้มน้ าแบบหอยโข่ง  แบบ
มอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 2 ตัว เป็นเงินจ านวน 29,800 บาท  
 
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงต่อสภาฯ ครับ 
 
 
รองปลัดชี้แจ้งต่อสภาฯให้ทราบ ครับ 
 



 
 

 
 

นายอาทิตย์ ค าเนาว์ 
รองปลัด อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-10- 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายก อบต.อีเซ ฝ่ายบริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด  
ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 
        โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์การเกษตร รายการปั้มน้ าแบบหอยโข่ง  แบบมอเตอร์
ไฟฟ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 2 ตัว รายละเอียด 
ดังนี้ (กองช่าง) 
        -สูบน้ าได้ 450 ลิตรต่อนาที 
       -เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 
       -ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) 
       -สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต 
       -อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะ
ใช้งานได ้
       -เป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ แต่ไม่
สามารถตั้งงบประมาณตามวงเงินที่ก าหนดไว้ในบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์
เนื่องจากมีความต้องการใช้ครุภัณฑ์ที่มีความคงทนในการใช้งาน มีประสิทธิภาพส่งน้ าได้
สูงขึ้นและแรงข้ึน 
        -ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และทดแทนพัสดุเก่าท่ีช ารุด 
        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 8080.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 
       -หนังกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
       -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 
ขออนุมัติด าเนินการ 
        โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์การเกษตร รายการปั้มน้ าแบบ
หอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 29,800 บาท 
       รวมโอนเพ่ิม 29,800 บาท 
       โอนลด  
        -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุนค่าก่อสร้างอาคารกู้ชีพ
กู้ภัย อบต.อีเซ จ านวน 26,700 บาท 
       -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องสูบน้ า จ านวน 3,100 บาท 
    รวมโอนลด  จ านวน 29,800 บาท 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

นายเบ้า อนันตศิลป์ 
ประธานสภาฯ 

 
ที่ประชุม 

 
นายเบ้า อนันตศิลป์ 

ประธานสภาฯ 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 

นายเบ้า อนันตศิลป์ 
ประธานสภาฯ 

 
 

ที่ประชุม 
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       เป็นไปตาม พรบ.กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6086                  
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565  
   จึงเรียนให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ ได้พิจารณาครับ 
 
มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะอภิปรายเพิ่มหรือเปล่าครับ 
 
 
ไม่มี 
 
ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยผมขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นชอบ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์
การเกษตร รายการปั้มน้ าแบบหอยโข่ง  แบบมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน  2 ตัว  
เป็นจ านวน 29,800 บาท 
 
สมาชิกในสภา 12  ท่าน 
     -เห็นชอบ          จ านวน      11     เสียง 
     -งดออกเสียง      จ านวน      1    เสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 
 
เนื่องจากบัดนี้.เวลา 12.00 น. แล้ว อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 30 จึงหยุดพักการ
ประชุมไว้ชั่วคราวเพ่ือรับประทานอาหาร และขอให้ทุกท่านเข้าประชุมต่อในเวลา 13.00 น. 
 
รับทราบ 
 
ประชุมต่อเวลา 13.00 น. 

 
 

                          
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

นายเบ้า อนันตศิลป์ 
   ประธานสภาฯ 

เข้าสู่วาระเรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องใดเสนอขอเรียนเชิญครับ 
 
 



 
 

 
นางพนมพร ดีใจ 
  ส.อบต.หมู่ที่ 1 
 

 
นายสมปอง พงษาปาน 

ส.อบต.หมู่ที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายเทวา บัวศรี 
ส.อบต. หมู่ที่ 4 

 
 

นายก่าน เศรษศรี 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 

 
 
          
 
 
 
 

นายอภิรักษ์  ชัยศรี 
ส.อบต.หมู่ที่ 7 

 
 

นายสมชาย ไชยบุตร 
ส.อบต.หมู่ที่ 8 

 
 

นายวิเศษ เทียมใสย 
ส.อบต.หมู่ที่ 9 

 
 
 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม               
ทุกท่าน  ดิฉันนางพนมพร  ดีใจ ส.อบต.หมู่ที่ 1   
    ขอบคุณที่ทุกท่านให้ความส าคัญในการจัดงานท าบุญสังฆทานที่วัดอรุณรังษี 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม               
ทุกท่าน กระผมนายสมปอง  พงษาปาน  ส.อบต. หมู่ที่ 2  
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   -ชื่นชมการจัดงานบุญสังฆทานของวัดอรุณรังษี ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา 
   -ฝากฝ่ายบริหารพิจารณาถนนเส้นลัด บ้านพระ มาวัดบ่านห่องเปือยด้วยครับ อนาคต
ถ้าเป็นไปได้อยากได้ ค.ส.ล.  
    -คลองส่งน้ าอีสานเขียว หน้าฝนคลองจะแตกบ่อยช่วงข้างวัดห่องเปือย 
  
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม        
ทุกท่าน กระผมนายเทวา  บัวศรี ส.อบต. หมู่ที่ 4  ชื่นชมการจัดท าบุญสังฆทานวัดเล็ก ๆ 
จัดได้ดี ขอบคุณครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม                
ทุกท่าน กระผมนายก่าน เศรษศรี  ส.อบต. หมู่ที่ 5   
       -การท าบุญสังฆทานเปิดโครงการวัดแรกที่วัดอรุณรังษีชื่นชมในการจัดงานของพี่
น้องแสงสามหมู่  
       -โครงการแก้มลิงท่าช้าง ผมได้เข้าไปดูแล้วที่หน้างานถึงข้ันตอนขุดเก็บรายละเอียด
ของโครงการอยากถามว่าขุดลึกแค่นั้นหรือขุดลงไม่ได้ดูแล้วอยากจะให้ลึกว่านั้นจะดีมาก
และเป็นเรื่องที่ดีของต าบลเรามีที่กักเก็บน้ าเพ่ิมอนาคตข้างหน้าที่บริเวณนั้นอาจเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวอีกขอบคุณครับ 
      
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม    
ทุกท่าน กระผมนายอภิรักษ์  ชัยศรี  ส.อบต. หมู่ที่ 7  
      -การท าบุญสังฆทานมีความพร้อมเพียงกันพอความสามัคคี ขอบคุณครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม        
ทุกท่าน กระผมนายสมชาย ไชยบุตร ส.อบต. หมู่ที่ 8 ในวาระอ่ืนๆ บุญสังฆทานจัดได้ดี  
และวัดต่อไปคือ วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม คือวัดบ้านห่องเปือย  ขอบคุณครับ                   
 
ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน      
กระผมนายวิเศษ  เทียมใสย  ส.อบต. หมู่ที่ 9  
      -โครงการติดกล้องวงจรปิดอยากได้ลงในชุมชน 
      -งานสังฆทานเมื่อวานไม่ได้เข้าร่วมต้องขออภัยด้วยครับ 
  



 
 

นายดาวิน อินตะนัย 
ส.อบต.หมู่ที่ 10 

 
 
 
 
 
 
 

นายบุญเลิศ สมบัติ 
ส.อบต.หมู่ที่ 11 

 
 
 
 

                                                                         
 
 
 

นายถาวร  แพงยา 
เลขานุการสภา อบต.อีเซ 
 
   นายนิรันดร์ ภูมิลา 
รองประธานสภาฯ อบต.อีเซ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
      
 
 
 
 

นายสุวรรณ โสดา 
นายก อบต.อีเซ 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน                       
กระผมนายดาวิน อินตะนัย ส.อบต. หมู่ที่ 10   
        -งานบุญสังฆทานขอชื่นชมจัดงานได้ดี 
        - คลองช ารุดด้านทิศตะวันตกหมู่บ้าน 
         -บ้านหนองจมะทางเข้าวัดป่าสัญจรไปมาล าบากมากเวลาฝนตกและถนนช ารุด
ทางทิศตะวันตกหมู่บ้าน (ท่ีแจ้งประชุมครั้งก่อน) ขอบคุณครับ 
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เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านกระผมนายบุญเลิศ สมบัติ  ส.อบต. หมู่ที ่11  
          -ขอบคุณท่านที่เข้ารวมงานบุญสังฆทานวัดอรุณรังษี 
          -ถนนซอยที่ 2 หน้าบ้านนายยิ่งยงช ารุด ให้ช่างเข้าตรวจสอบด้วย ขอบคุณครับ 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
ทุกท่านกระผมนายถาวร  แพงยา ส.อบต. หมู่ที่ 12  
   -บุญสังฆทาน ความสามัคคีแสงสามหมู่ดีมากเลย พ่ีน้องเยอะต้อนรับดีมาก 
   -ถนนที่สร้างใหม่คอนกรีตทางท่ีน้ าเซาะช่างได้เข้าส ารวจเรียบร้อยเหลือเข้าซ่อมแซม 
ขอบคุณครับ 
 
ผมขอชื่นชมท่านที่เข้าร่วมงานกิจกรรม ที่ผ่านมา บ่งบอกถึงความเข็มแข็งขององค์กรของ
เรา ต้องขอบคุณทุกๆท่าน 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
ทุกท่านกระผมนายนิรันดร์ ภูมิลา รองประธานสภาฯ  
 
     -บ้านหนองฮู หมู่ที่ 3 โครงการที่อยากจะฝากกับผู้บริหาร คือทางเข้าหมู่บ้านที่ได้
เสนอและแจ้งให้รับทราบไปแล้ว  
     -โครงการแก้มลิงท่าช้าง สะท้อนปัญหาคือ  เราไม่ได้ตามขนาดไม่ได้ความลึกตามที่
ต้องการประโยชน์ที่ได้คือการกักเก็บน้ าเพ่ิมเติมและคงต้องพัฒนาพื้นที่ให้เจริญต่อไป 
     -ในวันข้างหน้าถ้าเกิดน้ าท่วมทางการเกษตรที่อยู่ชายป่าถ้าเกิดน้ าท่วมก็จะเกิดปัญหา
เหมือนเดิมทางกันไฟไม่สามารถกั้นน้ าได้เราก็คงจะต้องรอโครงการแก้มลิงหนองบัวเราก็
ต้องได้แก้ปัญหากัน 
   -โครงการท าบุญสังฆทานจุดเริ่มต้นแม่งาน คือ อบต.ของเราถ้าเราเป็นเข้าภาพการร่วม
ถวายปัจจัยเมื่อวานยังขาดไป และกิจกรรมปลูกต้นไม้หลังพระคุณเจ้าฉันท์ภัตตาหาร           
ท าให้งานขาดช่วงท าให้แขกบางส่วนถูกแยกไปผู้น าหมู่บ้านก็ไปร่วมปลูกต้นไม้              
ในส่วนของวัดบ้านหนองฮูเป็นหนึ่งวัดหนึ่งบ้านบ้านเล็กๆที่มีประชากรไม่เยอะจะพยายาม
สร้างศักยภาพให้เกิดขึ้น และสะท้อนปัญหาอีกอย่างของวัดหนองฮูกับวัดป่าเจริญธรรม
เหมือนอยู่ในวัดอีเซ เขต 2 คือปัญหาทางพระคุณเจ้าการรับกิจนิมนต์อาจไม่ได้รับการ
ประสานเจ้าผู้หลักผู้ใหญ่เช่นวันแห่เทียนเข้าพรรษาสองวัดไม่ได้มีกิจนิมนต์เข้าร่วม                     
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทางฝ่ายบริหารต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เห็น
ถึงความส าคัญของการพัฒนาต าบลอีเซ และเห็นชอบการตราข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอีเซ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 -งานบุญสังฆทานได้เริ่มต้นได้เริ่มต้นที่วัดอรุณรังษีเป็นวัดแรกต้องน าเรียนว่าปีนี้เราตั้งใจ
จริงๆท าบุญก็อยากจะให้บุญจริงๆได้ให้เพ่ิมเติมการจัดระเบียบชุมชนเช่นพี่น้องมาร่วมบุญ
แล้วได้รับความรู้อะไรบ้างคิดว่าจะอยากให้มีการร่วมสวดมนต์แต่ด้วยเวลา เรื่องการ
ประสานในส่วนพิธีการอาจบกพร่องไปบ้าง เป็นความตั้งใจของผู้น าก็คงจะต้องช่วยกันถ้า
ผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัย   
                                
                                            -14- 
 
-การนิมนต์พระ ช่วงวันที่ 19 – 23 พระสงฆ์ได้อบรมพระนวกะ ท าให้ในส่วนหนึ่งไม่
พร้อมเท่าไหร่ เราจะพยายามนิมนต์พระคุณเจ้าให้ครบทุกวัดของต าบลอีเซ  
-เรื่องถนนต่าง ๆ ก็ขออนุญาตชี้แจงว่าได้เข้าแผนไว้แล้วถ้างบประมาณเราไม่มีพอก็ต้อง
ท าโครงการขอเงินอุดหนุน เช่นหมู่ที่ 2 ไปวัดห่องเปือย ฝากท่าน ส.อบต. หมู่ที่ 2  
คุยกับพ่ีน้อง ที่พ้ืนที่ติดเส้นทางจะท าโครงการด้วยคืออยากได้ถนน 5 เมตร  
-เรื่องการทางช ารุด หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 การเชื่อมทาง หมู่ที่ 3,4,6 ทางเข้าวัดป่าเจริญธรรม 
แม้กระทั้ง หมู่ที่ 12 ก็พยายามเร่งแต่ด้วยข้อจ ากัดเรื่องเวลาไม่พอ งานธุรการ เรื่องขอ
อนุมัติถ้าไม่ด าเนินการตามข้ันตอนจะมีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายและก็ขึ้นอยู่กับงบประมา
ว่ามีเพียงพอไหม น าเรียนให้ทราบ 
-โครงการแก้มลิงท่าช้างต้องน าเรียนว่าที่เราเสนอความต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปที่
ชลประทานและลงมาด าเนินโครงการให้ ความลึกท่ีจริงต้องลึกลงไปประมาณ 1.50 เมตร 
จากการสิบถามผู้รับเหมาแล้วว่าขุดลงไม่ได้ จึงขอส่งงานในดินที่ความลึกเท่าท่ีขุดได้ 
อาคารประตูเปิดปิดก็อยู่ระหว่างด าเนินการ เรื่องประโยชน์จากการมีแหล่งน้ าในส่วนนี้
ขนาดไหนก็ในส่วนของวัตถุประสงค์ท่ีเราเสนอโครงการเราถือว่าเราได้แล้วในส่วนของ
ความลึกเราก็ไม่คาดคิดว่าจะเจอหินชั้นขนาดนี้ ส่วนในเรื่องของการพัฒนาพ้ืนที่ทางด้าน
ทิศใต้ตั้งใจไว้ว่าจะปรับภูมิทัศน์ ถนนคอนกรีตที่จะเข้าไปสถานีสูบน้ าสุรพงษ์อยากถมให้
มารับกับร่องน้ าและปรับด้านทิศเหนือร่องน้ าก็จะจะมาชนกับค้ันฝายหรือท่าช้างก็จะได้ดู
กันอีกครั้ง  
 -เรื่องกล้องวงจรปิดกรณีที่จะจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเป็นครุภัณฑ์ที่ได้ตามระเบียบของงาน
พัสดุ ก็หาวิธีการที่จัดซื้อ 
-งานลอยกระทง 12 ค่ า เดือน 12  วันที่ 27 พฤศจิกายน เราจะจัดที่สระน้ าหนอง              
บ้านอีเซ อยากจะให้เคลื่อนของกิจกรรมในแต่ละปี ‘และงบประมาณในการจัดงานมี
จ ากัด อยากให้กระจายไปทุกที่เพ่ือเป็นก าลังใจให้ทุกพ้ืนที่ 
-ลานพระใหญ่เป็นสถานที่จะด าเนินกิจกรรมหลายๆ อย่าง 
-เรื่องงานสืบสานวัฒนธรรมสายน้ าลุ่มน้ าห้วยทับทัน สานสัมพันธ์ ศรีสะเกษ-สุรินทร์ เรา
อยากให้พ่ีน้องที่อยู่ลุ่มน้ าห้วยทับทัน เห็นความส าคัญของลุ่มน้ า การใช้น้ า การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ และตั้งเป็นงบประมาณและเสนอโครงการนี้ให้ทางจังหวัดบรรจุไว้เป็นงาน
ประเพณีประจ าท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ 
การก าหนดกิจกรรม การเตรียมสถานที่ การวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย จะจัดในช่วง 8 - 10 
ธันวาคม 2566   งานเปิดงานและมีกิจกรรมมหรสพ ช่วงกลางคืน      



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จะมีออกออแกไนซ์มาจัดให้เรื่องมหรสพ มีทีมมาจัดให้ เพราะส่วนนี้เราจะไม่มี
งบประมาณ 
     -แข่งเรือ แข่งเรือหาปลา มวยทะเล ต้องมีเวลาในการเตรียมตัว อยากบูรณาการด้าน
สุขภาพเข้ามาด้วย  
      -เรื่องห้องน้ าเราจะแก้ไขด้วยห้องน้ าเคลื่อนที่ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลานพระใหญ่ จุด
ลงเรือต้องเตรียมการ และต้องต่อยอดงานกิจกรรมไปด้วยเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้อง
ขับเคลื่อน 
 
                         
 
 



 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 


